



**สร้างบุคลากรวิจัย :** พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโสด้านนโยบายนวัตกรรมกรรมการพัฒนากำลังคน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย สวทน. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในการทำโครงการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมี จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน

## ดันอุตสาหกรรมอาหาร

โพสต์ทูเดย์ - สวทน.เผยอุตสาหกรรมอาหารกว่า 3 ล้านล้านบาท สดใส ชี้ปัญหาเอสเอ็มอีไทยขาดการทำอาร์แอนด์ดี ร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างบุคลากร

นายพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านนโยบายนวัตกรรมกรรมการพัฒนากำลังคน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยมีมูลค่ามากกว่า 3 ล้านล้านบาท โดยการส่งออกดังกล่าวจะเป็นส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปประมาณ 8.78 แสนล้านบาท และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 5.72 แสนล้านบาท

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยมีผู้ประกอบการจดทะเบียนบริษัทมากกว่า 8,500 ราย และเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากกว่า 3 หมื่น

ราย โดยภาพรวมการส่งออกของไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก แต่อุตสาหกรรมมีปัญหาในหลายด้านทั้งการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายโอนความรู้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีปัญหาในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาร์แอนด์ดี) รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีในเชิงลึก

ทั้งนี้ สวทน.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาศูนย์กลางเฉพาะทางและการถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน โดยจะเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมอาหาร ในการสร้างองค์ความรู้เชิงลึก เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังภาคเอกชนและนักวิจัยในภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันจะทำให้ผู้ประกอบการ

สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปทำอาร์แอนด์ดีสินค้าอาหารเพื่อเพิ่มนวัตกรรมให้สูงขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ สามารถส่งผลกระทบต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดโลก โดยจากโครงการนี้จะสามารถสร้างผลกระทบเกิดขึ้นได้ ประมาณ 10 ล้านบาท/ปี อีกทั้งในระยะยาวสร้างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้องเติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

“กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จะมีข้อจำกัดในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนบริษัทขนาดใหญ่มีปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง องค์ความรู้เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทันสมัย ขาดความเข้าใจและการเข้าถึงการวิเคราะห์ตรวจสอบเชิงลึก” นายพูลศักดิ์ กล่าว ■